



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงานโรงพยาบาลวังโป่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร  
ในสังกัดโรงพยาบาลวังโป่ง ดำเนินการ ตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วย  
ความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้  
หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้า  
กองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลวังโป่งให้คำนึงถึงปัจจัยคนต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การ  
ให้บริการ และราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือ  
รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่ง  
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับ  
ประโยชน์จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีขายในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใด อัน อาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้มีมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งที อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติ  
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติ หน้าที่ หรือเป็นการรับบริการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์  
ทับซ้อนในการคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์มีขายยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีขายยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม  
มาตรฐานที่กำหนดและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้  
จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการ คัดเลือกบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์มีขายยา และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีขายยา  
ด้วยราคาสุทธิ การรับเงิน สนับสนุนจากบริษัทฯจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีขายยา ต้องไม่เป็นการหารายได้ใน  
ลักษณะผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา  
ปลูก และปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกัน ระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง  
สมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

( นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ )

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง